
Cwestiynau Ysgrifenedig y Cynulliad i’w hateb ar 21 Chwefror 2007 

R – Yn dynodi bod yr Aelod wedi datgan buddiant.
W – Yn dynodi bod y cwestiwn wedi’i gyflwyno yn Gymraeg.

(Dangosir rhif gwreiddiol y Cwestiwn mewn cromfachau)

Gofyn i Brif Weinidog Cymru

Val Lloyd (Dwyrain Abertawe): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am effaith ei bolisïau ar 
etholaeth Dwyrain Abertawe. (WAQ49437)

Gofyn i’r Trefnydd

Val Lloyd (Dwyrain Abertawe): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am effaith ei pholisïau ar 
etholaeth Dwyrain Abertawe. (WAQ49438)

Gofyn i’r Gweinidog dros Ddiwylliant, y Gymraeg a Chwaraeon

Val Lloyd (Dwyrain Abertawe): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am effaith ei bolisïau ar 
etholaeth Dwyrain Abertawe. (WAQ49439)

Gofyn i’r Gweinidog dros Fenter, Arloesi a Rhwydweithiau

Val Lloyd (Dwyrain Abertawe): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am effaith ei bolisïau ar 
etholaeth Dwyrain Abertawe. (WAQ49440)

Mick Bates (Sir Drefaldwyn): Beth y mae Llywodraeth y Cynulliad yn ei wneud i hybu 
microgynhyrchu. (WAQ49454)

Laura Anne Jones (Dwyrain De Cymru): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am unrhyw 
sylwadau y mae wedi’u gwneud ynghylch trosglwyddo swyddi Cyllid a Thollau EM o Bont-y-
pwl i Gaerdydd. (WAQ49465)

Laura Anne Jones (Dwyrain De Cymru): A wnaiff y Gweinidog amlinellu sut y mae 
Llywodraeth Cynulliad Cymru yn gweithio gydag awdurdodau lleol yng Nghymru i sicrhau y 
gallant helpu entrepreneuriaid lleol. (WAQ49467)

Gofyn i’r Gweinidog dros Addysg, Dysgu Gydol Oes a Sgiliau 

Val Lloyd (Dwyrain Abertawe): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am effaith ei pholisïau ar 
etholaeth Dwyrain Abertawe. (WAQ49441)



Nicholas Bourne (Canolbarth a Gorllewin Cymru): Pa ganllawiau y mae’r Gweinidog 
wedi’u rhoi i awdurdodau lleol yng Nghymru ynghylch cau ysgolion yn ystod tywydd garw. 
(WAQ49448)

Nicholas Bourne (Canolbarth a Gorllewin Cymru): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am 
gau ysgolion yng Nghymru oherwydd tywydd garw. (WAQ49449)

Nicholas Bourne (Canolbarth a Gorllewin Cymru): Pa gyfarwyddiadau, os o gwbl, a 
roddodd y Gweinidog i awdurdodau lleol yng Nghymru ynghylch cau ysgolion oherwydd yr 
eira diweddar. (WAQ49450)

Jocelyn Davies (Dwyrain De Cymru): Pa drafodaethau mae’r Gweinidog wedi’u cynnal yn 
ddiweddar gydag AALl Caerffili ynghylch Ysgol Penallta, a chyfrwng iaith yr ysgol yn 
benodol. (WAQ49463)

Janice Gregory (Ogwr): Faint o fyfyrwyr o etholaeth Ogwr sy’n mynychu Prifysgolion 
Cymru. (WAQ49468)

Janice Gregory (Ogwr): A wnaiff y Gweinidog amlinellu’r cynnydd er 2003 o ran cwtogi 
maint dosbarthiadau iau yn etholaeth Ogwr. (WAQ49469)

Janice Gregory (Ogwr): A wnaiff y Gweinidog amlinellu prif lwyddiannau Llywodraeth 
Cynulliad Cymru ym maes y portffolio Addysg a Dysgu Gydol Oes yn etholaeth Ogwr er 
2003. (WAQ49470)

Gofyn i’r Gweinidog dros yr Amgylchedd, Cynllunio a Chefn Gwlad

Val Lloyd (Dwyrain Abertawe): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am effaith ei bolisïau ar 
etholaeth Dwyrain Abertawe. (WAQ49442)

Nicholas Bourne (Canolbarth a Gorllewin Cymru): Beth y mae Llywodraeth y Cynulliad 
yn ei wneud i amddiffyn arfordir Cymru rhag erydiad. (WAQ49446)

Nicholas Bourne (Canolbarth a Gorllewin Cymru): Beth y mae Llywodraeth y Cynulliad 
yn ei wneud i wella amddiffynfeydd rhag llifogydd yng Nghanolbarth a Gorllewin Cymru. 
(WAQ49447)

William Graham (Dwyrain De Cymru): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am ailgylchu 
plastig yng Nghymru. (WAQ49451)

Eleanor Burnham (Gogledd Cymru): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am ddatblygu 
graddfeydd effeithlonrwydd ynni ar gyfer adeiladau’r sector cyhoeddus yng Nghymru. 
(WAQ49457)



Nicholas Bourne (Canolbarth a Gorllewin Cymru): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am 
bolisïau Llywodraeth Cynulliad Cymru ar gyfer cefnogi amaethyddiaeth yng Nghymru 
wledig. (WAQ49458)

Elin Jones (Ceredigion): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad i gadarnhau a yw’r taliadau yn 
erbyn hawliadau ar gytundebau Tir Gofal a Tir Cynnal cyfredol yn cael eu gwneud, ac os 
nad, pam felly. (WAQ49461)

Elin Jones (Ceredigion): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am faint o weithwyr 
Llywodraeth Cynulliad Cymru sydd yn gweithio ym maes amaethyddiaeth. (WAQ49462) 

Laura Anne Jones (Dwyrain De Cymru): A wnaiff y Gweinidog amlinellu sut y mae 
Llywodraeth Cynulliad Cymru yn gweithio gydag awdurdodau lleol yng Nghymru i sicrhau y 
gallant helpu’r bobl hynny yn y sector amaethyddol. (WAQ49466)

Janice Gregory (Ogwr): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am yr hyn y mae Llywodraeth 
Cynulliad Cymru yn ei wneud i annog ailgylchu gwastraff yng Nghymru. (WAQ49471)

Janice Gregory (Ogwr): A wnaiff y Gweinidog amlinellu llwyddiannau allweddol o fewn y 
portffolio Amgylchedd, Cynllunio a Chefn Gwlad er 2003 yn etholaeth Ogwr. (WAQ49472)

Gofyn i'r Gweinidog dros Gyllid, Llywodraeth Leol a Gwasanaethau 
Cyhoeddus

Val Lloyd (Dwyrain Abertawe): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am effaith ei pholisïau ar 
etholaeth Dwyrain Abertawe. (WAQ49443)

Gofyn i’r Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Val Lloyd (Dwyrain Abertawe): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am effaith ei bolisïau ar 
etholaeth Dwyrain Abertawe. (WAQ49444)

Christine Chapman (Cwm Cynon): Pa gamau y mae Llywodraeth Cynulliad Cymru yn eu 
cymryd i leihau anghydraddoldebau iechyd yng Nghymru. (WAQ49453)

Lisa Francis (Canolbarth a Gorllewin Cymru): Pa wasanaethau sydd ar gael yng 
Nghanolbarth a Gorllewin Cymru ar gyfer pobl ifanc sy’n dioddef o anhwylderau bwyta ac 
sy’n byw gartref, yn hytrach na bod mewn ysbyty neu ar ôl iddynt ddychwelyd oddi yno. 
(WAQ49459)

Lisa Francis (Canolbarth a Gorllewin Cymru): Pa gyfleusterau sydd ar gael i ddapraru 
help i bobl ifanc dan 21 oed yng Nghanolbarth a Gorllewin Cymru sy’n dioddef o 
anhwylderau bwyta. (WAQ49460)



Dai Lloyd (Gorllewin De Cymru): A wnaiff y Gweinidog amlinellu pa drafodaethau y mae 
wedi’u cynnal yn ddiweddar ynghylch sefydlu ysgol feddygol annibynnol yn Abertawe. 
(WAQ49464)

Janice Gregory (Ogwr): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am ddarpariaeth gofal iechyd 
sylfaenol yn etholaeth Ogwr. (WAQ49473)

Gofyn i’r Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol ac Adfywio

Val Lloyd (Dwyrain Abertawe): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am effaith ei pholisïau ar 
etholaeth Dwyrain Abertawe. (WAQ49445)

John Griffiths (Dwyrain Casnewydd): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am bwysigrwydd 
adfywio trefol yng Nghymru. (WAQ49452)

Carl Sargeant (Alun a Glannau Dyfrdwy): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am yr hyn y 
mae Llywodraeth y Cynulliad yn ei wneud i fynd i’r afael â thlodi ymysg pobl hyn yng 
Nghymru. (WAQ49455)

Rosemary Butler (Gorllewin Casnewydd): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am raglen 
Llywodraeth Cynulliad Cymru i gefnogi Undebau Credyd. (WAQ49456)
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